

Planuhin natin ang: **Badyet 2024**

Nobyembre 27, 2023 [Mga katangunan sa Media](#)

Inaanyayahan ang mga Albertan na ibahagi ang kanilang mga pananaw habang binubuo ng pamahalaan ang Badyet 2024.

Ang katugunan mula sa mga Albertan ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng badyet at makakatulong na itakda ang mga prayoridad sa pananalapi ng lalawigan. Ang Badyet 2024 ay magpapatuloy sa pangako ng pamahalaan na balansehin ang badyet, tugunan ang mga panggigipit sa paglago, panatilihing abot-kaya ang pamumuhay at manindigan para sa mga Albertan.

Hinihikayat ang mga Albertan na punan ang online na pagsisiyasat ng Badyet 2024 at sumali sa mga bulwagan ng bayan ng telepono kasama ang Pangulo ng Lupon ng Tesoreriya at Ministro ng Pananalapi na si Nate Horner. Ang mga negosyo, mga munisipalidad, mga asosasyon sa industriya, mga organisasyon ng komunidad at iba pang mga grupo ay maaaring magpadala ng mga pagsusumite ng badyet sa ngalan ng kanilang mga organisasyon sa pamamagitan ng isang online portal.

"Ang Badyet 2024 ay isang pagkakataon upang magpatuloy sa pagbuo ng isang naiaangkop na ekonomiya, pagpapalakas ng mga serbisyo para sa mga Albertan, pag-akit ng mas maraming pamumuhunan at paglikha ng mga trabaho. Mahalaga ang iyong katugunan sa pagtukoy kung paano namin pananatilihing pasulong ang ating ekonomiya upang ang bawat Albertan ay makinabang sa ating kasaganaan at responsableng pamamahala ng pananalapi. Inaasahan kong marinig kung ano ang mahalaga sa iyo at sa iyong komunidad para sa Badyet 2024."

Nate Horner, Pangulo ng Lupon ng Tesoreriya at Ministro ng Pananalapi

Ang pakikinig ay mahalaga sa proseso ng badyet, at sa pamamagitan ng mga pampublikong konsultasyon sa mga Albertan, mga grupo ng komunidad, mga lider ng

negosyo at komunidad ng pananalapi, ang pamahalaan ay maaaring bumuo ng isang mas malakas at mas maunlad na kinabukasan para sa hinaharap.

Ang pagsisiyasat at online na portal ng pagsusumite ay bukas hanggang Enero 19, 2024. Ang mga telepono ng bulwagan ng bayan ay gaganapin sa Disyembre 11 at Disyembre 12. Upang lumahok, ang mga Albertan ay maaaring magparehistro sa online.

Mabilis na mga katotohanan

- Noong nakaraang taon, 23,780 mga Albertan ay nagkumpleto ng Badyet 2023 na pagsisiyasat sa online at halos 25,000 mga Albertan ay lumahok sa mga telepono ng bulwagan ng bayan.
- Nagbigay ang mga Albertan ng kanilang mga pananaw sa mga pangunahing paksa kabilang ang pangangalagang pangkalusugan, gastos sa pamumuhay at pagtaas ng presyo (inflation).
- Ang pamahalaan ay nakatanggap ng humigit-kumulang 159 kabuuang mga pagsusumite ng badyet: Ang mga pagsusumite ng 140 ay nagmula sa mga kasosyo, tulad ng mga asosasyon sa pananalapi at mga organisasyon ng komunidad, na may mga pagsusumite na 19 mula sa mga indibidwal na Albertan.
- Dapat ipalabas ang badyet ng Alberta bago matapos ang Pebrero bawat taon.

Kaugnay na impormasyon

- [Web page ng konsultasyon sa badyet](#)

Mga katanungan sa media

Savannah Johannsen

780-686-3521

Kalihim ng Press, Lupon ng Tesorerya at Pananalapi